

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาฯ โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

๑.๑ มีหนังสือประสานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ทั้ง ๒ จังหวัด ประสานแจ้งภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๓๐ วัน

๑.๒ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานนโยบายฯ : <https://www.onep.go.th> จำนวน ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๓๐ วัน

๑.๓ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th) จำนวน ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๓๐ วัน

๒. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

๒.๑ หนังสือราชการ จำนวน ๖๔ หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายคือ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานนโยบายฯ : www.onep.go.th และระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th) กลุ่มเป้าหมายคือ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

๓. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

๓.๑ ความเห็นต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรได้รับการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ที่ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน สงวน รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเล และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืน และคงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

๓.๒ ความเห็นต่อการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกไปอีก ๒ ปี

๓.๓ ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพิ่มเติมต่อมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. (ฉบับใหม่)

ทั้งนี้ ภายหลังจากครบกำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ มีผู้แสดงความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ รวมทั้งหมด ๑๘ คน ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การตอบแบรับฟังความคิดเห็น ผ่าน Google Forms, www.onep.go.th และระบบกลาง (law.go.th)	
	จำนวน	(ร้อยละ)
๑. หน่วยงานราชการ	๑๗	๙๔.๔๔
๒. ประชาชน	๑	๕.๕๖
รวม	๑๘	๑๐๐

๔. สรุปความคิดเห็นของหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น

ประเด็น	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ
<p>๑. ท่านเห็นด้วยกับการที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรได้รับการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ที่ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน สงวน รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเล และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืน และคงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป หรือไม่</p>	<p>- มีผู้ตอบเห็นด้วย ๑๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) : เนื่องจากสถานการณ์การพัฒนาและการเติบโตต่าง ๆ ของพื้นที่ได้เปลี่ยนไปควบคู่กับปัญหาการคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ตามมา ประกอบกับปัจจุบันภาครัฐได้มุ่งสร้างฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ ต้องมีการพัฒนาเมือง ขยายการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และทำให้เกิดปัญหาการคุกคาม และความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้น จึงควรมีเครื่องมือหรือกลไกในการควบคุมและกำกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวที่รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เกิดความสมดุล เช่น การกำหนดเขตพื้นที่และการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อจะช่วยเหลืออนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งควบคุมร่วมกับฝั่งเมืองส่งผลให้พื้นที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ</p> <p>- พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี จนถึงตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาวประมาณ ๑๑๕ กิโลเมตร เป็นบริเวณที่มีความสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญของประเทศบริเวณหนึ่ง เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประกอบด้วยแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน ป่าชายเลนและชายหาดที่เป็นแหล่งธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันตกจึงทำให้พื้นที่ ชายฝั่ง ทะเลดังกล่าวพัฒนาจนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ทำให้การพัฒนาเกินขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการที่มีอยู่ นำมาซึ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ในหลายลักษณะ และยังส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีอยู่เดิมมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและพื้นที่ชายหาด อันได้แก่ ปัญหาน้ำเสียจากชุมชนและกิจการต่าง ๆ การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ การก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจนปัญหา การบุกรุกป่าชายเลน ซึ่งเป็นทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนนั้น</p>

ประเด็น	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ
<p>๒. ท่านเห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอทิวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกไปอีก ๒ ปี หรือไม่</p>	<p>- มีผู้ตอบเห็นด้วย ๑๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) : เพื่อให้การจัดทำร่างประกาศ (ฉบับใหม่) ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์ ดังนั้น เห็นควรที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำเป็นที่จะต้องมีการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับเดิมหรือมีการขยายระยะเวลาใช้</p>	<p>ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ</p> <p>ล้วนเป็นปัจจัยเสริมให้การกัดเซาะชายฝั่งซึ่งมีอัตราความรุนแรงและเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อมนี้ได้กลายเป็นภาวะคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าว ดังนั้น ด้วยความสำคัญของพื้นที่และปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ดังนั้น การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูความวิกฤตของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศที่เกิดความยั่งยืน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>
		<p>- เนื่องจากการค้าเงินการเพื่อใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ยังมีกระบวนการทางกฎหมายอีกหลายขั้นตอน ได้แก่ การนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและอาจจะไม่ทันกับประกาศฯ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันที่สิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการใช้</p>

ประเด็น	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ
<p>๓. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพิ่มเติมต่อมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. (ฉบับใหม่)</p>	<p>เพื่อจะช่วยอนุรักษ์คุ้มครอง พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของกฎหมายในการบังคับใช้ตามประกาศอีกด้วย</p>	<p>บังคับประกาศที่ใช้ปัจจุบัน ออกไปอีก ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อให้ยังคงมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาของร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลา ก็จะมีการใช้ร่างประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. (ฉบับใหม่) แทน</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - ควรทำการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการให้มากขึ้น - ไม่ควรเข้มงวดมากเกินไป ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของคนในพื้นที่มากเกินไป และให้ปฏิบัติได้จริง - เห็นควรขยายพื้นที่ควบคุมตลอดพื้นที่แนวชายฝั่งทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานนโยบายฯ รับผิดชอบในการปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. (ฉบับใหม่) และการเพิ่มของทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับหน่วยงานปฏิบัติ ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสีเขียวตลอดไป

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ชื่อร่าง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.

กฎหมายใหม่

แก้ไข/ปรับปรุง

ยกเลิก

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสงวนรักษา อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่องใด แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๑

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา

๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความหลากหลายและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าวพัฒนาจนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้การพัฒนาเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่มีอยู่ นำมาซึ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในทุกรูปแบบ อีกทั้งส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีอยู่เดิมมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและพื้นที่ชายหาด อันได้แก่ ปัญหาน้ำเสียจากชุมชนและกิจกรรมต่าง ๆ การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ การก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจนปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน ซึ่งเป็นทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนนั้น ล้วนเป็นปัจจัยเสริมให้การกัดเซาะชายฝั่งซึ่งมีอัตราความรุนแรงและเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ได้กลายเป็นภาวะคุกคามที่ส่งผลสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าวให้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น

๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ เพราะหากไม่แทรกแซง พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็จะไม่มีความมาตรการทางด้านกฎหมายหรือกลไกในการป้องกัน สงวน รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงอยู่อย่างสมดุลตามธรรมชาติและคงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร เพื่อให้ยังคงมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของชุมชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.....

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน

๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร มีการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ซึ่งการกำหนดเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่ไม่มีการกำหนดในกฎหมายอื่น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคารและความสูงในพื้นที่ใกล้แนวชายฝั่งทะเลและพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง การควบคุมการดำเนินกิจกรรมบางประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นต้น

๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหาอย่างไร (ถ้ามี) และการดำเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร ไม่มี.....

๔. การรับฟังความคิดเห็น

- ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว
- ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น

ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร เป็นร่างอนุบัญญัติที่เป็นการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอยางชุมน้อย อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราสาทบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕.....

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๖.๑ กฎหมายนี้จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไร แก่ใครบ้าง ร่างอนุบัญญัตินี้ อาจเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่บ้าง โดยประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประกาศกระทรวงฯ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไปอีก ๒ ปี ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมการก่อสร้าง การดำเนินการ การกระทำ หรือการประกอบกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยรวมของประชาชน รวมทั้ง หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องบังคับใช้ประกาศ และปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว ต่อไปอีก ๒ ปี เช่นกัน.....

๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก๊ซ คัมครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร ไม่มี เนื่องจากเป็นกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร ร่างอนุบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม และประชาชนอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นการป้องกัน สงวน บำรุงรักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้คงอยู่ได้อย่างสมดุลตามธรรมชาติ อีกทั้งยังควบคุมกิจกรรมหรือการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ให้เสื่อมโทรมลง เพื่อให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ดังนั้น การบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจะช่วยอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร ได้กำหนดระยะเวลาในการใช้บังคับร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอยางน้ำเขียว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือไม่ ไม่มี

๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร สำนักงานนโยบายฯ จะดำเนินการชี้แจงการขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามร่างประกาศดังกล่าว ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทราบ รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์และเพจ Facebook ของสำนักงานนโยบายฯ

๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในระยะ ๓ ปี แรก เป็นจำนวน บาท อัตราค่าจ้างที่ต้องใช้ อัตรา อัตราค่าจ้างที่มีอยู่แล้ว..... อัตรา อัตราค่าจ้างที่ต้องเพิ่มขึ้น อัตรา ไม่มีต้นทุนหรืออัตราค่าจ้างที่ต้องเพิ่ม

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอยางน้ำเขียว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะช่วยอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. จะช่วยให้ภาคประชาชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือในการป้องกันดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพะ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. จะช่วยป้องกัน สงวน บำรุงรักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้คงอยู่ได้อย่างสมดุลตามธรรมชาติ เกิดความต่อเนื่อง และคงความสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

๘.๔ ผลกระทบอื่นที่สำคัญ ไม่มี

ส่วนที่ ๒

เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ

๙. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ไม่มีการใช้ระบบอนุญาต

๑๐. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ มีการใช้ระบบคณะกรรมการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้บังคับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการ กิจกรรม หรือกิจการ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ

๑๑. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา มีการกำหนดโทษอาญาตามตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑/๑ และมาตรา ๑๐๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพะร่วมกันของคนในสังคม

๑๒. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองหรือ
ดำเนินกิจการทางปกครอง ไม่มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจดังกล่าว.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว

ลงชื่อ..... 

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ...สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ... นายภักดี นุ่นแก้ว...เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.....

โทรศัพท์... ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๒... ๐๙ ๖๑๓๙ ๒๑๕๕.....

อีเมล saraban@onep.go.th.....